



## ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น ๒๔ ปี ๒๕๖๕

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ทำบันทึกข้อตกลงโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาการวิจัยการควบคุมโรค มูลนิธิเวชศาสตร์ ป้องกันศึกษา มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสมาคมผู้บริหาร โรงพยาบาลประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรและผลงานวิจัย นวัตกรรม เฉพาะด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศ โดยสนับสนุนบุคลากรกรมควบคุมโรคศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตร และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

กรมควบคุมโรค โดยคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเพื่อสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น ๒๔ ปี ๒๕๖๕ ขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

**ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค  
รุ่น ๒๔ ปี ๒๕๖๕**

หัวข้อที่ ๑ การพัฒนาระบบ และกลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง

- ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี การตลาดเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

- ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ที่เหมาะสมต่อชุมชนประเภทต่างๆ เช่น ชุมชนแออัด คนเร่ร่อน ชุมชนจัดตั้ง เป็นต้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ

นายสุชาญวัชร สมสอน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

หัวข้อที่ ๒ การศึกษาผลกระทบและการจัดการด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในชุมชนใหม่ในเขตเมือง  
อุตสาหกรรม

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย คือ

๑. นางสาวเกศริน ขอหนองกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖  
จังหวัดชลบุรี

๒. นางสาวพิรพรรณ วังอุปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗  
จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ...

หัวข้อที่ ๓ การศึกษาปัจจัยเสี่ยง ความชุก และมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่พัก  
ในเนอร์สซิ่งโฮม เปรียบเทียบกับในชุมชน ในประเทศไทย

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ

นางสาวกิตติยา พิมพ์เรือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี

หัวข้อที่ ๔ The model development of supporting smoking cessation in the communities  
of health region ๔<sup>th</sup> by the participatory method.

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ

นางสาวรัฐกาญจน์ ยานะโส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

หัวข้อที่ ๕ ๑. รูปแบบการแก้ปัญหาการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย  
ควรอย่างไร (Model development)

๒. การทบทวนวรรณกรรม การจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนของเด็กไทยเปรียบเทียบกับ  
ต่างประเทศ (Systematic review)

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ

นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์สมัครรับทุนทุกรายตามรายชื่อในประกาศฯ โดยต้องดำเนินการ  
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัย  
ร่วมกันและส่งให้สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.nrct.go.th/> ทั้งนี้ จัดสรรทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น ๒๔ ปี ๒๕๖๕ เป็นสิทธิ์ขาดของสำนักงานวิจัย  
แห่งชาติ (วช.) โดยจะพิจารณาพร้อมกันทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และข้อเสนอโครงการ

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขข้างต้น จะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์การรับทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)  
อธิบดีกรมควบคุมโรค